

TỜ TRÌNH

**V/v xử lý giá trị quyết toán các công trình sản phẩm dịch vụ công ích
Giai đoạn năm 2013 đến năm 2016**

**Kính gửi - Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.**

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-CTGTSG ngày 26/03/2024 về việc thông qua các nội dung trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận xử lý giá trị quyết toán các công trình sản phẩm dịch vụ công ích giai đoạn năm 2013 đến năm 2016 như sau:

Thời gian qua, Công ty cổ phần nhận được quyết toán các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích từ năm 2013 đến tháng 4 năm 2016 với tổng giá trị quyết toán bị cắt giảm trước thuế khoảng - 34.535.283.636 đồng (chủ yếu do điều chỉnh đơn giá theo văn bản số 7326/UBND-ĐT ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố HCM về đơn giá công tác quản lý, vận hành thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ, chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông năm 2014).

Trong thời gian chờ các quyết định chính thức, Chủ đầu tư đã tạm thời sử dụng một số khoản tiền ký quỹ, tiền lãi, tiền công trình phải trả của công ty để nộp hoàn ngân sách các khoản bị cắt giảm trên.

Dự kiến thời gian tới, khi có các quyết định chính thức, Công ty buộc phải hạch toán giảm lợi nhuận tại năm hiện hành. Tuy nhiên giá trị quyết toán điều chỉnh giảm quá lớn sẽ gây rủi ro là kết quả kinh doanh của Công ty bị lỗ trong năm hạch toán sẽ không đủ năng lực tham gia đấu thầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và quyền lợi của các cổ đông.

Nay, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và hài hòa lợi ích của các cổ đông đồng thời tránh các rủi ro trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hướng xử lý giá trị quyết toán bị cắt giảm nêu trên như sau:

1- Chấp thuận cho Công ty thực hiện trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu đối với các khoản mà chủ đầu tư đã tạm thời thu để bù trừ hoàn trả ngân sách, tuổi nợ tính từ ngày chủ đầu tư bù hoàn, theo đúng quy định về trích dự phòng và chấp



thuận khoản giảm lợi nhuận nêu trên khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. Các khoản dự phòng này sẽ được sử dụng để hạch toán hoàn nhập bù đắp khoản giảm lợi nhuận phát sinh do quyết toán bị cắt giảm nói trên khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền.

2- Thời gian xử lý quyết toán điều chỉnh giảm các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên dự kiến là từ 3 năm đến 5 năm.

3- Hỗ trợ chỉ tiêu mức cổ tức hàng năm: Trong thời gian xử lý quyết toán điều chỉnh giảm các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích trên, Công ty phấn đấu đạt mức cổ tức hàng năm từ 6,8% đến 7,8% phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong năm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung trên, chấp thuận để xử lý phần giá trị quyết toán điều chỉnh các công trình đặt hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích còn tồn tại.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Huỳnh Minh Anh

